



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑๓,๓๖๕ คน ซึ่งมีเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครฯ มาตั้งแต่ต้น

๒. ผู้ที่สมัครและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ ให้นำหลักฐานการชำระเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร ๔ ชั้น ๒ วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครจริง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป

๓. ผู้สมัครที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยิน ให้ทำหนังสือแจ้งความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยินเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ เพื่อพิจารณาจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอบให้ต่อไป

สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ <https://dla.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน